

กิตติกรรมประกาศ

การวิจัยนี้ สามารถดำเนินการได้ โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยวิชาการประจำปี งบประมาณ 2560 จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อให้เกิดประโยชน์กับการเรียนการสอน และการวิจัยด้านสี และการปรับแต่งภาพในงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะงานด้านบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้เกิดความดึงดูดใจกับผู้บริโภค ผู้วิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ให้การสนับสนุนเงินทุนในการทำวิจัยครั้งนี้

ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. พิชญดา เกตุเมธ ผู้เชี่ยวชาญด้านสี จากภาควิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ให้คำแนะนำและปรับปรุงแนวทางการทำวิจัย รวมทั้งขอขอบคุณ คณะกรรมการวิจัย รองศาสตราจารย์ผกาภาส ผจญแก้ว และ รองศาสตราจารย์ณัฐพร พิมพ์าน จาก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัย-ธรรมาธิราช ที่ได้ให้คำแนะนำในการปรับปรุงแนวทางการวิจัย รวมทั้งขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชวาล ครูพิพัฒน์ จากภาควิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่รับเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย ให้คำแนะนำในการออกแบบการวิจัย และแนวทางในการปรับภาพให้เหมาะสม

ขอขอบคุณ คุณมานพ แก้ววงษ์นุกูล ประธานวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออก จ.ฉะเชิงเทรา และคุณสุวิทย์ คุณาวุฒิ ที่ปรึกษาสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย เจ้าของสวนมะม่วงเพชรสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ให้พาสสวนมะม่วงและให้ความอนุเคราะห์พร้อมอำนวยความสะดวกให้ใช้มะม่วงน้ำดอกไม้ในสวนในการถ่ายภาพตลอดช่วง 4 สัปดาห์ เพื่อนำมาใช้ในการศึกษาครั้งนี้

ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ จากภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์บำเพ็ญ เขียวหวาน จากสาขาวิชาเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และรองศาสตราจารย์ ดร.สุกมาส อังศุโชติ จากสำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่รับเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือแบบสอบถามในงานวิจัย และให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ในการปรับคำถามเพื่อการสอบถามเป็นอย่างดี

ขอขอบคุณ สำนักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัย-ธรรมาธิราช ในการให้ความอนุเคราะห์เครื่องมือวัดสี และเครื่องมือในการตรวจวัดความสามารถในการแยกแยะสี รวมทั้งสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการให้การสนับสนุนให้ทำวิจัย อีกทั้งเครื่องมือและห้องปฏิบัติการด้านสีของสาขาวิชาด้วย

ขอขอบคุณ ผู้เข้าร่วมในการทดลองวิจัยทั้งกลุ่มผู้บริโภคและเจ้าของสวนมะม่วงหรือผู้จำหน่ายมะม่วงน้ำดอกไม้ ที่ช่วยให้งานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอขอบคุณ บิดา มารดา สามี และครอบครัว ที่คอยให้กำลังใจและให้การสนับสนุนด้านเวลาด้วยดีเสมอมา